

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm số 2](#)
 3. [Văn mẫu Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2 số 1

Một trong những địa danh nổi tiếng của Hà Nội chính là Hồ Gươm. Hồ nằm ở trung tâm thành phố. Diện tích hồ khá rộng. Nước hồ trong xanh, phẳng lặng. Thỉnh thoảng những làn gió thổi khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Bao bọc xung quanh hồ là những hàng cây cổ thụ đã được trồng từ lâu. Xung quanh hồ còn có đền Ngọc Sơn, tháp Rùa, đài Nghiên mang vẻ cổ kính. Cầu Thê Húc được sơn màu đỏ, cong cong như con tôm. Qua cầu Thê Húc là đến đền Ngọc Sơn cổ kính, uy nghiêm. Trước cổng đền là cây đa cổ thụ đã nhiều năm tuổi. Ở giữa hồ là Tháp Rùa nằm trên một khoảng đất trống chính giữa hồ. Trên tháp, những khóm rêu phong nổi lên khiến tháp mang một vẻ đẹp đầy cổ kính. Hồ Gươm chính là một biểu tượng của Hà Nội.

Văn mẫu lớp 2 Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm số 2

Hồ Gươm là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nước ta. Hồ Gươm trong ảnh đã đẹp, bên ngoài lại càng đẹp hơn. Nằm ngay trung tâm thủ đô, Hồ Gươm mang một vẻ đẹp vừa tráng lệ, vừa cổ kính. Hồ to, sâu, mặt hồ trong xanh, phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời. Hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết về cụ Rùa ngậm thanh kiếm của vua Lê Lợi trong lịch sử mà em từng được nghe bố kể. Xung quanh hồ những hàng liễu ngả bóng soi mình xuống mặt hồ. Buổi sáng có rất đông người chạy bộ tập thể dục quanh hồ. Buổi tối, bờ hồ đã trở thành một khu phố đi bộ tấp nập và náo nhiệt vô cùng vui nhộn. Em rất thích ra ngắm cảnh bờ hồ và hòa nhịp vào dòng người ở nơi đây.

Văn mẫu Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2 số 3

Hồ Gươm nằm giữa lòng thủ đô, nước Hồ Gươm xanh màu ngọc bích, ở giữa hồ có Tháp Rùa cổ kính. Xung quanh hồ những hàng liễu ngả bóng soi mình xuống mặt hồ. Buổi sáng, những tia nắng mặt trời chiếu xuống hồ, cả mặt hồ như được dát vàng óng ánh. Cầu Thê Húc đỏ như son in hình xuống mặt hồ. Tháp Bút uy nghi vươn thẳng trời. Đèn Ngọc Sơn rêu phong cổ kính nằm giữa một rừng cây xanh bao bọc, càng làm cho cảnh hồ thêm đẹp và lộng lẫy. Em rất yêu phong cảnh của Hồ Gươm.

Bài văn mẫu lớp 2 Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm số 4

Trước mắt em là bức tranh về Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội. Có lẽ bức tranh vẽ buổi bình minh đang lên. Nhìn ra xa, những ngọn sóng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng là một tấm gương phẳng óng ánh những tia nắng của buổi ban mai. Xa xa, giữa mặt hồ là Tháp Rùa đứng uy nghi với vẻ trầm mặc muôn thuở giữa cồn cỏ xanh mượt. Trên đỉnh tháp là ngọn quốc kì đang phấp phới tung bay. Đằng sau tháp là hàng cây um tùm đang soi bóng xuống mặt hồ trong xanh. Nhìn bức tranh em nhớ lại câu chuyện mà mẹ đã từng kể cho em nghe về “Sự tích Hồ Gươm”. Hồi ấy, có một vị thần Kim Quy ngậm thanh kiếm thần kì trao cho Lê Lợi để tiêu diệt giặc Minh, giữ gìn bờ cõi. Và cũng chính nơi đây, nhà vua đã hoàn lại thanh kiếm cho vị thần. Cái tên Hồ Hoàn Kiếm bắt nguồn từ giai thoại từ ấy. Không biết bây giờ vị thần tốt bụng đó với thanh kiếm nằm ở chỗ nào dưới những lớp sóng lăn tăn kia!

Bài văn mẫu hay Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2 số 5

Hà Nội có bao nhiêu là danh lam thắng cảnh đẹp như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác Hồ kính yêu, quảng trường Ba Đình lịch sử,... nhưng em thích nhất là cảnh đẹp Hồ Gươm. Từ trên cao nhìn xuống, Hồ Gươm như một lăng hoa tuyệt đẹp. Xung quanh hồ, những chị liễu thả mái tóc dài thướt tha của mình xuống mặt nước như đang làm duyên. Giữa hồ là Tháp Rùa trang nghiêm, cổ kính. Bên hồ, cầu Thê Húc khoác một chiếc áo màu đỏ son cong cong như vàng trắng lưỡi liềm toả bóng xuống mặt hồ. Vẻ đẹp của Hồ Gươm là màu xanh của nước hồ, màu xanh của cây cối, màu xanh của bầu trời hoà quện với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Mỗi lần đến đây em đều muốn nhắc nhở mọi người hãy đừng vứt rác xuống hồ để hồ luôn xanh – sạch- đẹp.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Em hãy kể về cảnh đẹp của Hồ Gươm lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.